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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

วันที่    24  เดือนสิงหาคม 2560 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1. นายเกษม   ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีต าบลสันปุาตอง 

2. นายธนกร   อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี 

3. นายสุชาติ   สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

4. สอ.วันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นายสมควร   กันธาอินต๊ะ  เลขานุการนายก 

6. นายประเสริฐ  ภาใจดี   ปลัดเทศบาล 

7. นางนิตยา   เพ็งแช่ม   นักวิชาการคลัง 

8. นางศิริกานต์   อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

9. นายบุญเกิด   ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

10.นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

11.นายนิเวศน์   เนตรค า   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 

12.นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

13.นายพงศกร   กันทะส ี  นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14.นางอุชญา   นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

15.จ.อ.สุวัธชัย   กลอบค า  นายช่างไฟฟูา 

16.นางสาวนภิาพร  บุญทาตุย้  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

17.นางสาวศุภลักษณ์  สามารถ  เจ้าพนักงานธุรการ 

18.นางนภาชาด  ชัยปินชนะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

19.นางพวงทอง  เครอืยศ  หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ 

20.นางสาววรินทร  มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

21.นายสุพล   กันทาสม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

22.นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

23.นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

 

      เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
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เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นายเกษม    ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีต าบล

สันปุาตอง   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายเกษม  ถาพินิจ   ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี  

   ในวันที่ 23  สงิหาคม  2560   คณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งต้อม  อ าเภอสันปุาตอง  

จังหวัดเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

ณ  ส านักงาน ก.ส.ท. เชียงใหม่   ซึ่งขณะนี้เทศบาลได้ผู้ รับจ้ างที่จะมา

ด าเนนิการตามโครงการดังกล่าวแลว้  ต่อไปจะเป็นการด าเนินการตามขั้นตอน

และระเบียบวิธปีฏิบัตทิี่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

สิงหาคม พ.ศ.2560  ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลง  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน

สิงหาคม 2560  ประชุมเมื่อวันที่    24  สงิหาคม  2560 

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

   -ไมม่-ี 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

   -ไมม่-ี 

 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  ส านักปลัดเทศบาล 
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  5.1 สรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

  (งานธุรการ) 

         สรุปค่าใช้จา่ยดา้นพลังงาน   ประจ าเดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560 

    ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น     

    ใช้น้ ามันเพ่ิมขึ้น     จ านวน   36.78   หน่วย   เป็นเงิน   1,623.80  บาท  

    ค่าไฟฟ้า 

    มีการใช้ไฟฟูาเพ่ิมขึ้น        จ านวนเงิน    324.07  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

    5.2  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี  2560 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   ตามที่ เทศบาลต าบลสันปุาตอง   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร  ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสันปุาตอง ประจ าปี ๒๕60  “สืบสาน

พระราชปณิธาน น้อมน าคุณธรรม ความพอเพียง สู่การท างานเทศบาลต าบล

สันปุาตอง”  วันที่ 21 - 22  กันยายน พ.ศ. ๒๕60   โดยมีร่างก าหนดการ  

ดังน้ี 

วันที่ 21  กันยายน พ.ศ. ๒๕60 

เวลา ๐๘.0๐น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 

เวลา ๐9.00น.  พิธเีปิดการอบรมตามโครงการโดยนายกเทศมนตรีต าบลสันปุาตอง 

เวลา ๐9.30น. การบรรยาย “โครงการหลวงอินทนนท์ กับความพอเพียงอย่างย่ังยืน” 

 โดย ผู้อ านวยการโครงการหลวงอินทนนท์ 

เวลา 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.3๐น. การบรรยาย“โครงการหลวงอินทนนท์กับความพอเพียงอย่างย่ังยืน”(ต่อ) 

 โดย ผู้อ านวยการโครงการหลวงอินทนนท์ 

เวลา 12.00 น.    -รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.0๐น. การบรรยาย “หลักทศพิศราชธรรม กับ คุณธรรม ในการท างาน” 

เวลา 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 

 

เวลา 15.00 น.    การสร้างจติส านึกรักองค์กร  ( องค์กรให้ประโยชน์อะไรกับเรา,เราอยากเป็น

สว่นหน่ึงขององค์กรเพราะเหตุใด เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพ่ือเป็นบุคลากรที่ดี,

องค์กรในฝัน เหมือนองค์กรปัจจุบันในเร่ืองใด,เราอยากพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น

อย่างไร,เราภูมิใจในองค์กรเร่ืองอะไร) 
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- แบ่งกลุม่ปฏิบัติการ ท ากิจกรรม ตามกลุม่ที่ก าหนด 

เวลา 17.00 น.    ถาม-ตอบปัญหา 

เวลา 18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น 

- พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่  22  กันยายน พ.ศ. ๒๕60 

เวลา 07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า  

เวลา 08.30 น. การสร้างทัศนคตเิชิงบวกตอ่องค์กร  

 (ทัศนคติเชิงบวกเป็นทางเลือก,ทัศนคติบอกการกระท าของคุณ,องค์กรเป็น

อย่างไรขึ้นอยู่กับคุณ,ความสุขที่สืบเน่ืองจากทัศนคติของคุณ,คุณรักองค์กร

หรือไมอ่ยู่ที่ทัศนคตขิองคุณเอง) 

เวลา 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

 - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ท ากิจกรรม ตามกลุม่ที่ก าหนด 

เวลา  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.30 น.    อภิปรายผล น าเสนอการอบรม 

เวลา 15.30 น.    ปิดการอบรม  เดนิทางกลับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

    กองคลัง 

 5.3 สรุปรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  

เมื่อวันที่   31  กรกฎาคม  2560 

นางศิริกานต์  อุนจะน า    ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

    รายรับตามงบประมาณ  50,664,124.73  บาท 

    รายจ่ายตามงบประมาณ 38,712,974.85  บาท 

    รายรับจรงิสูงว่าจ่ายจริง  11,951,149.88  บาท 

    ข้อมูล  ณ  วันที่  23  สงิหาคม  2560 

    ประมาณการรายรับ  57,896,000.00  บาท 

    รายรับจรงิ   50,994,645.52  บาท 

    รายรับต่ ากว่าประมาณการ   6,901,354.48  บาท 

นายกเทศมนตรี   รายรับที่ต่ ากว่าประมาณการ  จะมีเงินอุดหนุนเข้ามาอีกหรือไม่  และ

สามารถบริหารงบประมาณในปีนี้ผ่านไปได้หรือไม่   และเงินเหลือจ่ายจาก

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฯ    จะสามารถน ามาใช้ไดจ้่ายได้หรอืไม่ 
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นายธนกร   อุดมพันธุ์   ส าหรับเงินจ่ายจากโครงการก่อสร้างสนามกีฬา   จะต้องตกเป็นเงิน

สะสม  เน่ืองจาก  เป็นเงินที่กันเงินงบประมาณมาต้ังแต่ปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2558 

นางพวงทอง  เครอืยศ   ส าหรับรายละเอียดเงินค้างจ่าย  ปัจจุบันเหลือ  1  โครงการ   คือ  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยไปรษณีย์  หมู่ที่   14  ต าบลยุหว่า   

งบประมาณ   680,000.-บาท  (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.4  ระเบียบพัสดุฯ   พ.ศ.2560 

นางพวงทอง  เครอืยศ   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        

พ.ศ. 2560   การจัดซือ้จัดจ้างทั่วไปไม่ยุ่งยากซับซ้อน  การจัดซื้อวัสดุจะต้อง

ท าในระบบ  หากต้องการสินค้าใดให้คลิกในโปรแกรมตามสินค้าที่มีความ

ต้องการจัดซื้อ   ส าหรับสินค้าที่มีความซับซ้อนเช่นโครงการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง  ต้องมีวงเงินต้ังแต่  500,000.-บาท  ขึ้นไป   ซึ่งเทศบาลต าบล

สันปุาตองคาดว่าไม่มเีพราะโครงการก่อสร้างของเทศบาลดูแล้วใช้งบประมาณ

ไมม่าก    หลักการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว  ผู้รับจ้างจะต้องลงทะเบียน

กับกรมบัญชีกลาง  ถ้าผู้ รับจ้างไม่ได้ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางจะไม่

สามารถซื้อขายกับส่วนราชการได้เลย   การประกวดสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง  

กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ด าเนินการให้ทั้งหมดกระบวนการ  เทศบาลไม่ต้อง

ด าเนนิการใด ๆ   เทศบาลจะก าหนดคุณลักษณะสิ่งของที่ต้องการและระบบจะ

ด าเนินการจัดหาสิ่งที่ต้องการมาให้   วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืน ข้อเสนอ 

เว้นแตใ่นงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

ทั้งน้ี ให้กระท าได้ ในกรณีดังต่อไปนี ้ใช้วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้

ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก เป็นงานจ้างที่มีลักษณะ

ซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก   

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองช่าง 

  5.5  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ประจ าปี  พ.ศ.2560  

รายงานเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560  (งานไฟฟ้า) 



6 
 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า   ในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560  ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ

ไฟฟูาสาธารณะ  ในวันที่  5  กรกฎาคม  2560   เวลา  18.00 - 22.00 น.  

รายละเอียดดังน้ี 

   1. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณถนนสันปุาตอง - ล าพูน 

   2. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณตรงข้ามโรงเรียนสันปุาตองสุวรรณราษฎร์ 

   3. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณซอยอู่เลศิยนต์ 

   4. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณถนนบ้านไร่  ซอย 1 

  ในวันที่  19  กรกฎาคม  2560   เวลา  18.00 - 22.00 น.   

    1. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณโรงเรียนพัฒนวิทย์ 

    2. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณถนนบ้านกลาง ซอย  1 

    3. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณถนนสันปุาตอง  ซอย 4 

    4. ซ่อมไฟฟูาสาธารณะบรเิวณแยกตลาดมะจ าโรง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

   5.6  รายงานผลโครงการ  "ร้อยรักดวงใจ  ปลูกดอกดาวเรอืงเพื่อพ่อ" 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า   หลักการและเหตุผล   

    เน่ืองจากงานสวนสาธารณะ มีหน้าที่ดูแลพันธุ์ไม้ สวนหย่อมและสวน

สุขภาพในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดเตรียมต้นดาวเรือง 

เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้ดูสวยงาม 

    วัตถุประสงค์ 

    1. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช 

    2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้ดูสวยงาม 

    3. เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกดอก

ดาวเรือง    เพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี 
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   ปฏิทินการปฏิบัตงิาน

 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองการศึกษา 

  5.7 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง 

นางชินากานต์  เจริญสุข  กองการศึกษามีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

 1. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  เทศบาลร่วมกับองค์กร

เอกชนภายใต้ชื่อ   “ปันรักแม่ลูก สานสายใย ปันน้ าใจ ใจสันปุาตอง ”      

ซึ ่ง เป ็นก ิจกรรมของลูกหลานชาวสันป ุาตอง  ที ่มอง เห ็นค ุณค ่าของ

วัฒนธรรมอันดีงาม และกิจกรรมมอบเกียรติแม่ดีเด่นโดยความเห็นชอบ

ของประธานชุมชนทุกชุมชน จัดโดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาลฯ       

ส่วนการท ากรอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯ  

เป็นจ านวนเงิน   1,000.-บาท  โดยแม่ดีเด่นประจ าปี  2560  มีดังนี้ 

1 นางจันทรฉ์าย บุญมามณี ชุมชนช่างกระดาษ 

2 นางวราภรณ์ บุญศิริ ชุมชนหลังอ าเภอ 

3 นางจันทรฟ์อง ซาวแก้ว ชุมชนต้นผึ้ง - สันคะยอม 

 

            . .2560  . .2560  . .2560  . .2560  . .2560 

10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 

1 
                  
                  
(17-21  . . 2560) 

               

2 
                     
                
                  
(24-28  . . 2560) 

               

3 
                      
24-28  . .2560                

4 
                    
                    
                    
( 7  . . -6  . .  
2560) 

               

5 
                
                  
                
 (6  . . - 30  . .  
2560) 
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4 นางแก้วเรือน นนเทศา ชุมชนมะจ าโรง 

5 นางนัยน์ปพร ประสิทธิ์คุณภัทร ชุมชนหลังตลาด 

6 นางนิตยา กันชะธง ชุมชนบ้านพักปุาไม้ 

7 นางเรือนค า อินต๊ะยศ ชุมชนบ้านหย่อนรักสามัคคี 

8 นางศรีจนื พรหมมะ ชุมชนสันปุาตอง 

9 นางกันยา ปันเด็ง ชุมชนบ้านไร่ 

10 นางประมวล ปรดีากีรวัฒน์ ชุมชนปุาลาน 

   2. จะได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน “กิจกรรม

สานสัมพันธ์พ่ีน้อง”  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 กันยายน (เสาร์ – อาทิตย์) 

รูปแบบคือมีวิทยากรรับเชิญมาให้ความรู้และท ากิจกรรมร่วมกับเด็กและ

เยาวชน ประมาณ 30 – 45 คน โดยจะมีกจิกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรม

พ่ีน้องสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด ฝึกการแสดงออกในแบบผู้น า   

และมีกิจกรรมในภาคกลางคืนด้วย (พักที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   และกอง

การศึกษา ระหว่างนี้ยังอยู่ในช่วงเตรียมด าเนนิการ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  5.8  โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนน า

สุขภาพและการขยายเครือข่ายอาสา ผ่อดีดี 

นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนน าสุขภาพ

และการขายเครอืข่ายอาสา ผ่อดีดี  ได้ด าเนินการในระหว่างวันที่  24 - 27 

กรกฎาคม  2560  งบประมาณด าเนนิการ   3  แหลง่  ได้แก่  งบประมาณใน

เทศบัญญัติฯ   จ านวน  100,000.-บาท  และบูรณาการกับโครงการผ่อดีด ี 

อีกจ านวน   23,500.-บาท  ค่าวัสดุส านักงาน  250.-บาท     ได้ศึกษาดู

งานเร่ืองการมสีว่นร่วมของแกนน าสุขภาพในการด าเนินงานกองทุน  ลองเทริน์

แคร์  ศึกษาดูงานแกนน าสุขภาพในการจัดการขยะ   การด าเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  การปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อ   

ที่ประชุม   รับทราบ 
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นายสุพล   กันทาสม   โครงการค่ายสุขภาพดดีว้ยวิถไีทย    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้

เกี่ยวกับการดูแลรักษาตลอดจนฟ้ืนฟูสุขภาพดว้ยภูมปิัญญาไทยการแพทย์แผน

ไทยและแพทยพ้ื์นบ้าน  และสร้างความตระหนกให้กับประชาชนเข้าใจถึงการมี

สุขภาพที่ดีด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ ชีวิตที่มีความสมดุล             

มีก าหนดการอบรม  วันที่  26 - 27  สงิหาคม  2560   ณ  สถาบันพัฒนา

ปัญญาไทย  และเดอะชาโต เชียงใหม่  เรสซิเดนซ์   โดยมีก าหนดการดังนี้ 

   วันที่ 26 สงิหาคม 2560 

   - พร้อมกัน  ณ  เทศบาลต าบลสันปุาตอง 

   - ออกเดินทางจากเทศบาลต าบลสันปุาตองสู่สถาบันปัญญาไท 

   - เปิดโครงการอบรมโดยนายกเทศมนตรี 

   - การนวดเพ่ือสุขภาพ 

   - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

   - สนทนาปัญหาสุขภาพ การลา้งพิษ พลังจิตพิชิตโรค 

  วันที่  27  สงิหาคม  2560 

   - กิจกรรมออกก าลังกายยามเช้า 

   - โรคปวดกล้ามเนือ้ เสน้เอ็น ข้อต่อ สาเหตุ การรักษา การปูองกัน   

  - การออกก าลังกายด้วยอุปกรณ์เพ่ือดูแลกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ (ฤๅษีดัด

ตน/ไมยื้น/กระบอง/ผ้าขาวม้า) โดย อ.สมบัติ  ไตรศรีศิลป์ และคณะ 

  - กินอาหารเป็นยา 

   - ยาสมุนไพรสามัญประจ าบ้าน  และศึกษาดูงานสวนสมุนไพร อุทยานหลวง

ราชพฤกษ์ 

  - ประเมินผลการปิดค่าย 

  - เดนิทางกลับถึงเทศบาลต าบลสันปุาตอง ประมาณ  17.30 น. 

  ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย  42 คน  รวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล  3  คน  รวมเป็น  

45  คน  การแต่งกายเสื้อยืดสีขาว  กางเกงวอร์มที่สามารถเคลื่อนไหว

ร่างกายได้สะดวก 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ   

นายกเทศมนตรี   ในวันที่   21  กันยายน  2560  ขอให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร  ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสันปุาตอง ประจ าปี ๒๕60   

โดยพร้อมเพรียงกันเพราะจะจัดงานเลี้ยงส่ง  นายประเสริฐ  ภาใจดี  ต าแหน่ง  

ปลัดเทศบาลต าบลสันปุาตองที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ      
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พ.ศ.2560  และจะมอบหมายให้  นายอุกฤษฏ์    ประสพโชค ชัย               

รองปลัดเทศบาล  รักษาการแทนปลัดเทศบาลไปจนกว่าจะมีปลัดเทศบาลมา

ด ารงต าแหน่ง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        

พ.ศ. 2560   ที่เร่ิมใช้ในวันที่  23  สงิหาคม  2560  นี ้ ระเบียบวิธีปฏิบัติยัง

ไมชั่ดเจน  จึงยังเป็นห่วงเร่ืองการจัดซือ้จัดจ้างของเทศบาล เช่น การจ้างเหมา

เก็บขยะมูลฝอย  เดมิได้เป็นคู่สัญญากับ หจก.บ้านตาลกรุ๊ป  ไม่ทราบว่า หจก.

บ้านตาลกรุ๊ปไดข้ึน้ทะเบียนกับกรมบัญชีกลางแลว้หรือไม ่อย่างไร 

ปลัดเทศบาล   การประชุมประจ าเดือนขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน    

เพ่ือจะได้พบปะ  และแจ้งเวียนระเบียบ  ข้อสั่งการ  รวมถึงพิจารณาแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ  จึงขอเน้นย้ าให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

   การใช้งบประมาณในช่วงไตรมาสแรกไม่ควรโอนเงินงบประมาณ  ซึ่ง

ไม่ถูกต้องตามหลักงบประมาณ  ขอให้ระมัดระวังเร่ืองการใช้งบประมาณใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และขอให้ข้าราชการได้วางตัวเป็นกลาง  เร่ืองภัย

ธรรมชาติในปีนีเ้ห็นว่าจะมีฝนตกชุกกว่าทุกปี    ขอให้งานปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัยได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในพืน้ที่ด้วย 

   ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฯ  ของเทศบาลที่ไดป้ระมูลด้วยระบบ

อิเลคทรอนิกส์ (e-Auction)  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและผู้ควบคุมงาน

ต้องดูแลงานก่อสร้างของเทศบาลให้เรียบร้อย  แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการ

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา  เพราะโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็น

โครงการที่กันเงินงบประมาณ  และจะตอ้งเบิกจา่ยภายในเดอืนมีนาคม 2561  

ให้กองคลังไดต้รวจสอบระเบียบวิธีปฏิบัติด้วย 

   ส าหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าส านักงานเทศบาลฯ  ขอให้

ช่างผู้ควบคุมงานได้เรง่รัดกับผู้รับจ้างให้ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจา้ง 

นายกเทศมนตรี   ขอให้งานปอูงกันฯ  ได้ดูแลกระเบือ้งของวัดร้องสร้านดว้ย 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ได้ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว   

นายกเทศมนตรี   รับทราบ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปี 2560  ให้เทศบาลก าหนดวิธี

จัดซือ้จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วัสดุส่งเสริมและพัฒนาเกษตร   หมายถึง  

ผลิตผลที่เกิดจากการเกษตร กรมปศุสัตว์  ผลพลอยได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์

วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการเกษตร  ซึ่งไดร้ะบุชัดเจน  นมโรงเรียน  ของกรมส่งเสริม

กิจการโคนมของประเทศไทย   หมายถึง  เทศบาลสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้
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เพียงเจ้าเดียว  และค่าน้ ามันปิโตรเลยีม  เดมิที เทศบาลไดเ้ปิดเครดิตกับสถานี

บรกิารน้ ามันบางจาก  แตร่ะเบียบก าหนดไว้ชัดเจน  ให้จัดซื้อกับ บริษัท ปตท. 

จ ากัด ไมท่ราบว่าจะผิดระเบียบหรือไม่ 

ปลัดเทศบาล   ช่วงน้ีให้ชะลอไว้กอ่นในสว่นที่ไม่ชัดเจน  จะดหีรือไม่ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอเสนอที่ประชุมได้พิจารณาการประชุมประจ าเดือน  ต่อไปขอให้

ก าหนดประชุมในช่วงต้นเดอืนจะดีหรือไม่  เพราะจะได้วางแผนงบประมาณได ้ 

จะได้สรุปยอดค่าใช้จ่ายลงตัว เพราะที่ผ่านมาประชุมในช่วงสัปดาห์ที่  4 ของ

เดอืน  เห็นว่าจะสรุปค่าใช้จา่ยไมไ่ด้เพราะยังไม่สิน้เดอืน   

นายกเทศมนตรี   เร่ิมต้นเดอืนตุลาคม  2560  

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ในเดอืนกันยายน  2560  ขอนัดประชุม  2  รอบได้หรือไม่  รอบต้น

เดอืนและรอบปลายเดอืน  เพราะจะได้หารือเร่ืองงบประมาณ 

นายสุพล  กันทาสม   ในเร่ืองจัดซื้อจัดจ้าง  ในฐานะที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง   ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติกันแบบง่าย ๆ คือ ไปตรวจงานเมื่องาน

แล้วเสร็จเพียงรอบเดียว  แต่ปัจจุบันงานก่อสร้างโครงการใหญ่ขึ้นและความ

ยากของโครงการมีมากขึ้น   ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจา้งที่ไดรั้บการแต่งต้ัง

มีความล าบากใจ เช่น  ในเร่ืองงานก่อสร้างก็ไม่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างตามโครงการ

ถมดินสนามกีฬาของ เทศบาล  จึ งมีความเห็นว่าควรมีการประ ชุม

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นความรับผิดชอบของกองช่าง

หรือกองคลัง  ที่จะต้องชี้แจงให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบถึง

รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง   การถมดิน  ขั้นตอนการถมดินเป็นอย่างไร  

การบดอัดเป็นอยา่งไร  อธิบายโดยละเอียด 

นางพวงทอง  เครอืยศ   ส าหรับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาของเทศบาล  ที่ใช้วิธีประมูลด้วย

ระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Auction)  ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เจ้าหน้าที่รวมถึง

คณะกรรมการค่อนข้ างมาก  แ ต่ละคนจะได้ รับการแ ต่ง ต้ัง ให้ เป็ น

คณะกรรมการด้านต่าง ๆ  ส าหรับการตรวจการจ้าง  จะเหลือหัวหน้าส านัก

ปลัดเทศบาล  ซึ่งก็เป็นสุภาพสตรี  เกรงว่าจะไม่เหมาะสมกับงานจึงได้แต่งต้ัง

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป็นประธานกรรมการตรวจ

การจ้าง   

 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   เมื่อได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการ  สามารถเรียก

ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังมาประชุมหารือกันได้  ซึ่งอาจเรียก



12 
 

ช่างผู้ควบคุมงานมาหารือหรือชี้แจงในสว่นที่สงสัยได้  ในความเห็นส่วนตัวเห็น

ว่าไม่ใช่งานก่อสร้างดังกล่าวจะมีปัญหาแต่อย่างใด  เพียงแต่เป็นการที่มี

ปริมาณดินถมมาก     จึงมีงบประมาณตามสัญญาสูงกว่าแต่ละโครงการที่

ผ่านมา    

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.00   น. 

 

 (ลงช่ือ)          อรทัย  โฮตา       ผู้บันทึกประชุม 

                   (   นางสาวอรทัย  โฮตา    ) 

                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 (ลงช่ือ).       ประเสริฐ    ภาใจดี  ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                    (  นายประเสริฐ    ภาใจดี  )  

                 ปลัดเทศบาลต าบลสันปุาตอง 

 

 
 


